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ที ่ลข. 015/67/สจ. 
 

รายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2567 
บริษทั อินเตอรล้ิ์งค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

 
วนัเวลาการประชุม 

ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ในวนัศุกร์ที ่26 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. (เริม่ลงทะเบยีนเขา้ระบบ E-EGM 
ตัง้แต่ เวลา 09.00 น.) ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ เลขที่ 48 ซอยรุ่งเรือง            
ถนนรชัดาภเิษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า  ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั อนิเตอรล์ิ้งค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) ไดป้ระชุมร่วมกนัเมื่อ
วนัพฤหสับดทีี่ 20 มถิุนายน 2567 และได้มมีติให้เรยีกประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 1/2567 ในวนัศุกร์ที ่26 กรกฎาคม 2567 เวลา 
10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องแกรนด์สุวรรณภูมิ ชัน้ 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ และมมีติอนุมตัิให้
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจแกไ้ข และ/หรอืเพิม่เตมิวาระการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2567 รวมทัง้แกไ้ข และ/หรอืเปลีย่นแปลงวนั เวลา และสถานทีส่ าหรบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2567 นัน้ 

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร จงึขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2567 เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) โดยถ่ายทอดสดจากหอ้งแกรนดสุ์วรรณภูม ิชัน้ 7 อาคารอนิเตอรล์ิง้ค ์ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

ทัง้นี้ บรษิทัไดด้ าเนินการจดัส่งลงิกเ์พื่อเขา้ร่วมประชุม พรอ้มคู่มอืการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) วธิี
รบัชมการถ่ายทอดสด วธิกีารลงคะแนน (E-Voting) และวธิกีารถามค าถาม ผ่านทางอเีมลใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้ และท่านผูร้บัมอบฉนัทะที่
ไดล้งทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และท าการยนืยนัตวัตนล่วงหน้ากบับรษิทัแลว้ 

นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 20 มถิุนายน 2567 บรษิัทฯ ยงัได้เผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยว่า บรษิทัฯ จะจดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2567 พรอ้มแจง้รายละเอยีดวาระการประชุม  

และเมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2567 บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2567 ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง
บรษิัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. อีกทัง้เป็นการปฏบิตัติาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั  

ทางบรษิทัฯ ไดแ้จง้ในหนังสอืเชญิประชุมกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคีวามประสงคส์อบถามขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมในวาระต่างๆ ของ
บรษิทั หรอืส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัได ้ภายในวนัที ่19 กรกฎาคม 2567 ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถามล่วงหน้า  

 
นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยุธยา เป็นประธานทีป่ระชมุ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า มผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม  
ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง 11 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 2,837,750 หุน้ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ 128 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้หมด 749,744,051 หุน้ 
รวมทัง้หมด 139 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 752,581,801 หุน้ 
ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 54.1843 (%) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,388,929,573 หุน้ 

ซึง่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ จงึขอเปิดประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระ 
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ทัง้นี้ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ธิกีร กล่าวแนะน ากรรมการบรษิทัฯ เลขานุการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร นิตกิรบรษิทัฯ และอาสา
พทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ทีจ่ะมาร่วมท าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ดงันี้ 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 ท่าน 
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรษิทั 
2. นางเกศรา มญัชุศร ี   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
         ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
3. นายสมบตั ิอนันตรมัพร   รองประธานกรรมการ 
        ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
4. ดร. ชลดิา อนันตรมัพร   กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
         ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
5. พลเอกพรพพิฒัน์ เบญญศร ี  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการดแูลก ากบักจิการ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

         ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
6. นายอ านวย ปรมีนวงศ ์   กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

         ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
7. นายสุวชิาญ นิลอนันต ์   กรรมการ  กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
     และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
         ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
8. นายสุวฒัน์ ปุณณชยัยะ   กรรมการ   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
         ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
9. แพทยห์ญงิ ลลิรฎา อนันตรมัพร  กรรมการ  และกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
         ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
10. ดร.ณฐันัย อนันตรมัพร   กรรมการ  กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
         ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
11. นางสาววรษิา อนันตรมัพร  กรรมการ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
         ซึง่เขา้ร่วมการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 
หมายเหตุ: มกีรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 11 ท่าน จากจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้สิน้ 11 ท่าน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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ผู้บริหารของบริษทัฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 2 ท่าน 
1. ดร.บณัฑติ  รุ่งเจรญิพร  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสุมติร  เจรญิพรปิต ิ  รกัษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการเงนิ      
                                                                                และการบญัช ีและเลขานุการบรษิทัฯ 
 

นิติกรบริษทัฯ จ านวน 1 ท่าน 
1. นางสาวอภวิรรณ  แสงศรจีนัทร ์  ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมายของบรษิทัฯ 

 
ทนายความจากส านักงานภายนอก จ านวน 1 ท่าน 

1. นายมนัส   สะภา    
 
และอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้นผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จ านวน 1 ท่าน 

1. คุณอนุพงศ ์ สนัตะวานนท ์
ซึง่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
   

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสุมติร เจรญิพรปิต ิรกัษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการเงนิและการบญัช ีและ
เลขานุการบรษิทัฯ ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุม และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

ตามข้อบงัคบัของบรษิัท ขอ้ 41 และตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั มาตรา 102, มาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และ
มาตรา 34 ก าหนดใหก้ารออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่และหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉันทะ 
โดยถอืว่าหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง และมตขิองทีป่ระชุมในกรณีปกต ิใหถ้อื 
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้ผูถ้อืหุน้มสีทิธมิอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุม 
และออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

วธิกีารลงคะแนนเสยีง ท่านผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) สามารถท าไดผ้่าน E-Voting (ระบบ
ลงคะแนนออนไลน์) โดยในแต่ละวาระการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะสามารถคลกิเลอืกออกเสยีงได้เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ คอื 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยสามารถคลกิแกไ้ขคะแนนเสยีงดงักล่าวไดต้ลอดจนกว่าวาระนัน้ๆ จะปิดรบัการลงคะแนน  

การนับคะแนนเสยีง เจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะตรวจนับคะแนนเสยีงโดยการใชร้ะบบประมวลผลคะแนนการประชมุในรปูแบบ E-
Voting (ระบบลงคะแนนออนไลน์) ซึ่งท าการรวบรวมคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) 
ทัง้นี้ ในการพจิารณาคะแนนเสยีงดงักล่าวจะค านึงถงึการลงคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนังสอืมอบฉันทะ
ดว้ย 

ส าหรบัรายละเอยีดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบไดภ้ายหลงัจากเสรจ็สิน้การลงคะแนนในแต่
ละวาระ อย่างไรกต็าม หากในบางเวลา การนับคะแนนต้องใชเ้วลามากกว่าปกต ิประธานฯ อาจจะขอใหท้ีป่ระชุมด าเนินการพจิารณา
ในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ไดต้รวจนับคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ก็จะแจง้ที่
ประชุมทราบรายละเอยีดผลการนับคะแนนทนัท ี

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้  เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ า กัดมาตรา 107 ซึ่ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

วาระที ่ 1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ
วาระที ่2 วาระที ่3  และวาระที ่4 ต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน  
วาระที ่5 ไม่มกีารลงมต ิ 
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โดยในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2567 นี้ บรษิัทฯ ได้มกีารบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวดิทีศัน์ ไว้เพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยสามารถเข้าไปดูวีดีโอบันทึกการประชุมได้  ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.interlinktelecom.co.th 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มคีวามเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกบัวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสยีง และการประกาศผลคะแนนตามทีก่ล่าวขา้งตน้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระ
การประชุมรวม 5 วาระ ดงันี้ 

 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ดงันี้ 
1. “บรกิารโครงข่ายวงจรสื่อสารขอ้มูลความเรว็สูง Interlink Fiber Optic” ของบรษิทัฯ ไดร้บัรางวลั “สุดยอดนวตักรรม  

สินค้ าและบริก ารแห่ ง ปี  2567” ห รือ  “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2024” ในสาขา 
“ผลติภณัฑ์ และบรกิารกลุ่มเทคโนโลย”ี ซึ่งไดร้บัการคดัเลอืกโดยบรรณาธกิารนิตยสาร Business+ ในเครอืบรษิัท  
เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) และผูท้รงคุณวุฒจิากวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ 
 
เมื่อไมม่กีารซกัถามใดๆ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบเรื่องแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ  โดยวาระนี้

ไม่ตอ้งลงมต ิ
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบเรื่องแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ ตามทีเ่สนอขา้งตน้ 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2567 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสุมติร เจรญิพรปิต ิเลขานุการบรษิทัฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2567 แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อื
หุ้น  และได้ ส่งให้กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั ้ง เผยแพร่บนเว็บ ไซต์ของบริษัทฯ 
www.interlinktelecom.co.th อกีทัง้ไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2567 ดงักล่าวไปกบัหนังสอืเชญิประชุม 
ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2567 ทีจ่ดัส่งเป็นรปูเล่มใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่า การบนัทกึ
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ดงักล่าว มคีวามชดัเจน ครบถว้น และถูกตอ้ง 

http://www.interlinktelecom.co.th/
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  

เมื่อไม่มกีารซกัถามใดๆ ประธานฯ จงึขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นดงักล่าว  
โดยวาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 
เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้  
 
 เหน็ดว้ย  จ านวน  752,581,801 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน      0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง จ านวน                 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน  752,581,801 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัแผนการน าบริษัท บลู โซลูชัน่ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้น าเสนอขอ้มูล ให้ที่
ประชุมทราบ ดงันี้ 

บรษิัท บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ด าเนินงานในธุรกิจออกแบบ จดัหา ให้ค าปรกึษา    
และด าเนินโครงการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารแบบเบด็เสรจ็ 

โดยมพีนัธกจิ คอื “ใหบ้รกิารดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดว้ยผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีุณภาพ และเทคโนโลยทีีล่ ้า
สมยั โดยบุคลากรที่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และการเป็นพนัธมติรที่ดกีบัคู่คา้ เพื่อสรา้งสรรค์และส่งมอบโซลูชนั ทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้แต่ละองค์กร ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด” จงึตอ้งการระดมทุนเพื่อน ามาใชใ้นการขยายธุรกจิ โดยการจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Spin-off Plan) โดยมรีายละเอยีดงันี้ 

แผนการเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
ท าการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหม่ จ านวน 60,000,000 หุน้ (หกสบิล้านหุน้) มูลค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท เป็นเงนิ 

60,000,000.00 บาท (หกสบิลา้นบาทถว้น) คดิเป็นรอ้ยละ 25.64 ของทุนทีช่ าระแล้วของบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) หลงัการ
ท า IPO เพื่อเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป กรรมการและพนักงานของบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) และผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ (Pre-emptive Right) 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) จะท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ 
ในบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ลดลงจากเดมิรอ้ยละ 51.00 เหลอืรอ้ยละ 37.92 
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ผลกระทบต่อสทิธติ่างๆ ของบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) (Dilution Effect) ลดลงไป
รอ้ยละ 13.08 และขนาดของรายการมมีลูค่าสงูสุด เมื่อค านวณตามเกณฑก์ าไรสุทธจิากการด าเนินงาน เท่ากบัรอ้ยละ 4.19 
 
 

 

ผู้ถือหุ้น 
ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO หลงัการเสนอขายหุ้น IPO 

จ านวนหุ้น สดัส่วน จ านวนหุ้น สดัส่วน 

บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 88,740,000 51.00 88,740,000 37.92 

ครอบครวัตณัฑเศรษฐ ี 85,260,000 49.00 85,260,000 36.44 

IPO 
  

60,000,000 25.64 

รวม 174,000,000 100.00 234,000,000 100.00 
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  
 
 เมื่อไม่มกีารซกัถามใดๆ ประธานฯ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิผนการน าบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยวาระนี้ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้มมีตพิจิารณาอนุมตัแิผนการน าบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย เขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดงันี้ 
 
  เหน็ดว้ย  จ านวน  752,187,225 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   99.8189 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน                1,352,526 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.1795 
  งดออกเสยีง จ านวน          12,150 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.0016 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน  753,551,901 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเพิม่จากวาระก่อนหน้า จ านวน 1 ราย จ านวนหุน้ 970,100 หุน้ 
    รวมมผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมในวาระนี้ ทัง้สิน้ 140 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้753,551,901 หุน้ 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุมติร เจรญิพรปิติ รกัษาการในต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่สายงานการเงนิและการบญัช ี
และเลขานุการบรษิทัฯ เป็นผูน้ าเสนอขอ้มลูวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นายสุมติร เจรญิพรปิติ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามแผนการน าบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Spin-off Plan) ตามทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและอนุมตัใินวาระที ่3 นัน้  

ดงันัน้ เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ าเหน็สมควรเสนอพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของ บรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 6,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ของจ านวน
หุน้สามญัทีเ่สนอขายประชาชนทัว่ไป เพื่อให้สทิธแิก่ผูถ้ือหุน้ของบรษิัทฯ จองซื้อได้ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ (Pre-emptive 
Right) ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก Dilution Effect ใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ได้ระดบัหนึ่ง โดยเสนอขายในราคาเดยีวกนักบัราคาที่
เสนอขาย IPO ซึ่งจะก าหนดภายหลงัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) อนุมตัใิหเ้สนอขาย
หุน้สามญัของบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ต่อประชาชนทัว่ไปและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แลว้ 

ทัง้นี้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจใน
การก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัของบรษิัท บลู โซลูชัน่ จ ากัด (มหาชน)    
เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ (Pre-emptive Right) เช่น ราคาเสนอขาย อตัราส่วนการ
จดัสรร ระยะเวลาเสนอขาย วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นทีไ่ดร้บัสทิธจิองซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) (Record 
Date) และวนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ที่ได้รบัสทิธจิองซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท บล โซลูชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

ทัง้นี้ จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด  เข้าเจรจาตกลง        
การลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนการด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควร 

 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ  
 
 เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนของ    
บริษัท บลู โซลูชัน่ จ ากัด (มหาชน) โดยวาระนี้ต้องได้รบัคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม         
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้มมีตพิจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั บลู โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามที่
คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ 
ดงันี้ 
  เหน็ดว้ย  จ านวน  752,187,225 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   99.8189 
  ไม่เหน็ดว้ย จ านวน     1,352,526 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    0.1795 
  งดออกเสยีง จ านวน         12,150 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0016 
  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  รวม  จ านวน  753,551,901 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

  ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ วาระนี้ก าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามผูบ้รหิารในเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทั
ฯ หรอืเรื่องอื่นๆ ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเพื่อทราบ ดงันัน้ จะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นๆ ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตั ิและไม่มกีารลงมติใดๆ 
ในวาระนี้ 
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามต่างๆ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถาม ดงันี้ 
 

1. คุณประสาน เกดิอยู่ เป็นผูถ้อืหุน้ เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ สอบถามว่า 
ค าถามข้อท่ี 1 ขอใหท้่านผูบ้รหิารช่วยเล่าแผนการใชเ้งนิ IPO 

 ดร. ณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ตอบว่า  ทางบรษิัทฯ มีแผนโฟกัสเรื่องของการขยาย
กจิการและธุรกิจโดยเฉพาะในเรื่อง Cyber Security มากขึ้น เหตุผลเพราะมองว่าในอนาคต Cyber Security จะเขา้มามบีทบาทส าคญั 
การจะพลกัดนัในเรื่องนี้จงึจ าเป็นทีจ่ะต้องลงทุนในเรื่องของศูนย์ Cyber Security เพื่อทีจ่ะเป็น Services ใหก้บัลูกคา้ทีเ่ราเขา้ใหบ้รกิาร 
ซึง่จะเป็นสิง่ใหม่ทีบ่รษิทัฯ ท าเพิม่เตมิกบัธุรกจิเดมิทีม่อียู่ และมองว่าในอนาคตนอกจากจะขายบรกิารตดิตัง้ใหลู้กคา้แลว้ ลูกคา้อาจจะให้
ช่วยมอนิเตอรห์รอืเป็น First Tier ต่อสูก้บัภยัคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ ในส่วนนี้อาจจะเป็นการลงทุนเพิม่เตมิในการขยายกจิการ เพื่อให้
ฐานของโซลูชัน่ทีเ่ราใหบ้รกิารมัน่คง  
 

2. คุณนันทวิา ใจสระ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ สอบถามว่า 
  ค าถามข้อท่ี 1 IPO เริม่ขายช่วงไหน ขายราคาเท่าไหร่  และสดัส่วนทีช่ือ้ไดข้องผูถ้อืหุน้เก่าคอืเท่าไหร่ 
 ดร. ณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า ในเรื่องของราคายงัไม่ถูกก าหนด หลงัจากนี้จะมี
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่ออนุมตังิบ Q2 ซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นเดอืนสงิหาคม หลงัจากนัน้จะมกีารยื่นอพัเดท Filing กบัก.ล.ต. 
และเขา้สู่ข ัน้ตอนการประเมนิราคา ท า Road show กบันักวเิคราะห์หรอืกองทุนทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งจะไดร้าคาทีเ่สนอขาย IPO และหลงัจาก
นัน้จะมกีารก าหนดวธิกีารจองซื้อให้กบัผู้ถือหุ้น ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงเดอืนกนัยายน ในส่วนนี้จะมรีาคาที่ก าหนดไวแ้ล้ว  มวีธิกีารจองซื้อ 
Pre-emptive Right ซึง่ก าหนดสทิธไิวท้ี ่6,000,000 หุน้ หรอื 10% ของหุน้ใหม่ทีข่าย ซึง่ผูถ้อืหุน้เดมิของ ITEL จะมสีทิธใินการจองซื้อใน
ยอดน้ี ส่วนของวธิกีารยงัไม่ถูกก าหนด แต่ในอดตีตอน ITEL Spin off จาก ILNK มาใชว้ธิกีารใหน้ักลงทุนจองซื้อเขา้มาตามจ านวนทีน่ัก
ลงทุนอยากได ้แต่จะถูกจดัสรรตามสดัส่วนของการถอืหุน้ จะมกีารเรยีงจ านวนหุน้ตัง้แต่มากลงไปน้อย และจะมกีารจดัสรรสทิธใิหเ้ป็นไป
ตามความต้องการของผูถ้อืหุน้ เช่น มอียู่ 10,000,000 หุน้ และมกีารจองซื้อเขา้มาเรยีงตัง้แต่มากลงไปน้อยรวมกนัเท่ากบั 10,000,000 
หุน้ นักลงทุนกจ็ะไดจ้ านวนไปเท่ากบัทีท่่านรอ้งขอมา แต่ถ้ามจี านวนหุน้ทีม่ากกว่าจ านวนหุน้ทีต่วัเองถอืไว ้และตามสทิธทิีจ่ะไดร้บัก็จะมี
การวนรอบที่สอง รอบทีส่าม ซึ่งจะอยู่ที่วธิกีารจดัสรร เดีย๋วจะมาน าเสนอและชี้แจง้ขัน้ตอนการจองซื้อหุ้นพรอ้มกบัราคาให้ผูถ้ือหุ้นได้
รบัทราบอกีครัง้ 
 

3. คุณศุภสทิธิ ์จริเจรญิยิง่ เป็นผูถ้อืหุน้ เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ สอบถามว่า 
 ค าถามข้อท่ี 1 บรษิทัประเมนิค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย IPO ครัง้นี้ประมาณเท่าไร 
 ดร. ณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบว่า การเสนอขาย IPO ค่าใชจ้่ายหลกัๆ จะอยู่ในเรื่อง
ของ FA ซึง่อยู่ในส่วน Expend ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึปัจจุบนัอยู่แลว้ ซึง่เป็นการเขยีน filling และ defend กบั ก.ล.ต. เป็นส่วนทีอ่ยู่
ใน Expend ของบรษิทัฯ ทีเ่กดิขึน้ไปแลว้ เมื่อเราม ีUnderwriter ในการรบัประกนัการจดัจ าหน่ายและกระจายหุน้แลว้ จะมคี่าใชจ้่าย หรอื 
Fee ที่จะเกดิขึน้ อยู่ประมาณ 3% - 4% ซึ่งยงัไม่เห็น terms and conditions ของ Underwriter ที่เราจะเลอืก แต่จะเป็นมาตรฐานปกติ
ของอุตสาหกรรม Underwriter  ปัจจุบนัมกีารพูดคุยหารอืกบั Underwriter อยู่ 2 – 3 ราย อยู่ระหว่างพจิารณาและเลอืกผูร้บัประกนัการ
จดัจ าหน่าย และกระจายหุน้ 

ค าถามข้อท่ี 2 บรษิัทมแีผนจะสรา้งก าไรเพื่อชดเชย ส่วนแบ่งก าไรจาก BLUE ที่หายไปจากการลดสดัส่วนการถือหุ้นของ 
ITEL หลงั IPO อย่างไร 

 ดร. ณัฐนัย อนันตรมัพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ตอบว่า  ในส่วนนี้อยู่ระหว่างการหารอืกบั Auditor ว่า
ภายหลงัที่สดัส่วนลดลงจาก 51% ไปเหลอืที่ 37.92% ในส่วนดงักล่าวเรายงัสามารถ Consol งบได้อยู่หรอืไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องหารอื
ร่วมกนักบั Auditor ทัง้นี้ Auditor ใหข้อ้คดิเหน็ว่า หาก ITEL พสิจูน์ไดว้่ายงัมอี านาจควบคุมบรหิารจดัการเรากย็งัสามารถ Consol งบใน
ส่วนนัน้ได ้เป็นประเดน็ที ่1 อยู่ระหว่างด าเนินการ ประเดน็ที ่2 หลงัจากทีเ่ขา้ IPO แลว้ เชื่อว่าดว้ย Branding และดว้ยบรกิารใหม่ๆ ที่
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ท า Blue Solutions น่าจะเตบิโตจากจุดเดมิได ้ซึง่จะท าใหภ้าพใหญ่ Revenue และก าไร เตบิโตสงูขึน้ ในขณะทีส่ดัส่วนทีเ่ราถอืลดลง แต่
ถ้าแชร์สดัส่วนกลบัมา น่าจะเป็นสดัส่วนก าไรที่เหมาะสม ประเด็นที่ 3 บรษิัทฯ เขา้ไปท า transaction กบับลูโซลูชัน่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ที่
มูลค่าตลาดตอนก าไรอยู่ที ่30 ล้าน PE ที ่10 เท่า คดิเป็นมูลค่า enterprise value ประมาณ 300 ล้าน ซึ่งหลงัจากเขา้ IPO แล้ว จะได้
ราคาตลาดทีเ่ป็น market price ของบลูโซลูชัน่ ส่วนนี้จะเป็นเรื่องของ Capital Gain ทีจ่ะเกดิขึน้ เดีย๋วจะมกีารหารอืร่วมกนักบั Auditor 
อกีครัง้ว่าวธิกีารรบัรูจ้ะเป็นแบบไหน หากมคีวามคบืหน้าจะมาน าเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอกีครัง้ 
 

   เมื่อไม่มขีอ้ซกัถามหรอืขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ (เพิม่เตมิ) ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้ละเวลามาร่วม
ประชุมและใหค้วามเหน็ต่างๆ ดว้ยด ีโดยไดใ้หค้ ามัน่ว่าคณะกรรมการจะดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างดทีีสุ่ด และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 11.08 น.                
 
 
 

                    
(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา) 

ประธานกรรมการและประธานในทีป่ระชมุ 
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